

จริยธรรมการวิจัย

ความเป็นมา

ปัจจุบันมีความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมากขึ้น แต่นักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องมักมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญกับหลักการจริยธรรมการวิจัยเท่าที่ควร ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยขึ้น ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยพบว่าการประพฤติมิชอบทางการวิจัยส่วนใหญ่ เกิดจากนักวิจัยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนัก ละเลยที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยที่พึงมีและพึงปฏิบัติ ดังนั้น นักวิจัยทุกคนจึงควรตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านการวิจัย (Responsible research) การไม่ปฏิบัติขัดต่อหลักจริยธรรมการวิจัย (Unethical) และการไม่ประพฤติมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) โดยครอบคลุมถึงการสร้างข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication) การดัดแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) และการลอกเลียนวรรณกรรม/การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)

ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งวิธีการแก้ไขและป้องกันให้แก่ นักวิจัย เป็นการผลักดันงานวิจัยที่อยู่ในความเสี่ยงให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่มีความรับผิดชอบทางการวิจัย และนำไปสู่ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส มีคุณภาพและเชื่อถือได้

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

๑. ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย

๑) นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) และผู้ร่วมที่ดำเนินการวิจัย ที่ประสงค์ยื่นเสนอขอเสนอเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (เช่น จริยธรรมการวิจัย จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น) ที่จัดอบรมโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

๒) เมื่อนักวิจัยอบรมและสอบผ่านได้ใบประกาศนียบัตรฯ แล้ว ให้ดำเนินการระบุความสอดคล้องในการดำเนินงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย พร้อมแนบใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมฯ ในระบบ NRIIS

๓) ใบประกาศนียบัตรฯ มีอายุรับรอง ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS)

๑. ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องยื่นพร้อมกับข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มงานให้ความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กมว.)
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

การติดต่อ

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๖๑, ๖๑๒

โทรสาร : ๐ ๒๕๔๐ ๖๕๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ri@nrct.go.th